



ฉบับที่ 226/2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2565

## คลังชี้แจงกรณีเอกสารปลอมที่เกี่ยวกับบริษัท JN RICH GROUP เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ

กระทรวงการคลังขอชี้แจงกรณีที่มีเอกสารที่ถูกอ้างว่าเป็นเอกสารซึ่งออกโดยกระทรวงการคลัง พร้อมอ้างถึงธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคาร America Banking Association แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นประกาศถึง “สมาชิกบริษัท JN RICH GROUP” เรื่องการทำธุรกรรมกับบริษัท JN RICH GROUP เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม ซึ่งกระทรวงการคลังไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับใด ๆ กับบริษัท JN RICH GROUP นอกจากนั้น เอกสารดังกล่าวยังมีการอ้างถึงเลขหนังสือ “มท 0810.6/ว3090” ซึ่งไม่ใช่เลขหนังสือราชการของกระทรวงการคลังแต่อย่างใด

กระทรวงการคลังขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเอกสารปลอมดังกล่าว ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างสืบหาข้อเท็จจริงและผลกระทบที่เกี่ยวข้องจากเอกสารปลอมดังกล่าว และจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อกระทรวงการคลังในทุกกรณี

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และข้อเท็จจริงจากกระทรวงการคลัง ได้จากเว็บไซต์ [www.mof.go.th](http://www.mof.go.th) และเพจ Facebook กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

กระทรวงการคลัง

โทร 02 126 5800



ที่ มท ๐๘๑๐.๖ /ว๓๐๙๐

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กทม. ๑๐๕๐๐

เอกสารปลอม

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

ประกาศ

เรียน สมาชิกบริษัท JN RICH GROUP

เนื่องด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากบริษัท YouTube ขณะนี้กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ทำการติดต่อไปยังสมาคมธนาคาร American Bankers Association แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือและออกนโยบายในการแก้ไขปัญหา โดยได้ข้อสรุปดังนี้

๑. สมาชิกทุกคนของ JN RICH GROUP ต้องทำการออกบัตรกรีนการ์ดและถอนยอดเงินที่ได้ทำการลงทุนหรือฝากไว้ในกองทุนก่อนเวลา ๒๔:๐๐ นาฬิกาของวันอังคารที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ (สมาชิกที่ไม่ดำเนินการทำบัตรกรีนการ์ดและถอนเงินตามเวลาที่กำหนดจะถูกอายัดยอดเงินโดยสมาคมธนาคาร American Bankers Association แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา)

๒. ช่องทางการถอนเงินทุกช่องทางจะถูกปิดภายในเวลา ๒๔:๐๐ นาฬิกาของวันอังคารที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ และยอดเงินที่ไม่ถูกดำเนินการถอนทั้งหมดจะถูกอายัดภายใน วันอังคารที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๒๔:๐๐ นาฬิกา

๓. สมาชิกที่ดำเนินการออกบัตรกรีนการ์ดและแสดงความประสงค์ถอนเงิน จะได้รับยอดเงินภายในเวลา ๒๔:๐๐ นาฬิกาของวันอังคารที่ ๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

๔. เพื่อรักษาสิทธิและทรัพย์สินของตัวเอง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการออกบัตรกรีนการ์ดและแสดงความประสงค์ถอนเงิน เวลาทำการ ๑๐:๐๐ - ๒๒:๐๐ นาฬิกาทุกวัน

หมายเหตุ : การโอนยอดเงินให้สมาชิกที่ดำเนินการทำบัตรกรีนการ์ดและแสดงความประสงค์ถอนเงิน จะถูกดำเนินการโดยสมาคมธนาคาร American Bankers Association แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาใดโปรดติดต่อฝ่ายบริการตามเวลาทำการของตน

ออกประกาศ ณ วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

๑

(นายธีรชัย อ้วนวานิช)

รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารปลอม